

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูล
บริษัท แคทเทอริลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด**

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลของท่าน วิธีการและเหตุผลที่ประมวลผลข้อมูล และสิทธิของท่านในการควบคุมข้อมูลของท่านเมื่อขอสินเชื่อจากบริษัท แคทเทอริลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" "เรา" หรือ "ของเรา")

เรา และ Caterpillar Financial Services Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเราเป็นบริษัทในสายงานในฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products Division) ของ Caterpillar Inc.

การออกประกาศฉบับนี้จะเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA")

<p>ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<p>บริษัท แคทเทอริลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ("CLTL")</p> <p>สำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่: 1760 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 อีเมล: thailandcreditgroup@cat.com</p> <p>CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION ("CFSC")</p> <p>ที่อยู่: 2120 เวสต์เอนด์ อเวนิว ตู ปรน. 340001 แนนวิลล์ เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 37203-0001 อีเมล: compliance.department@cat.com</p> <p>ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ หรือต้องการจะใช้สิทธิ์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่นี่</p> <p>ที่อยู่: 1760 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 อีเมล: thailandcreditgroup@cat.com</p> <p>โดยบริษัทแต่ละแห่งจะดำเนินการแยกจากกัน และมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแยกกัน</p>
<p>ประเภท และที่มาของข้อมูล</p> <p>เราเก็บข้อมูลอะไรจากท่านและแหล่งที่มาของข้อมูล?</p>	<p>ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมผล ("การประมวลผล") (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรวบรวม การบันทึก การถือครอง การจัดเก็บ การใช้ และ/หรือ การเปิดเผย) เพื่อดำเนินการคำขอสินเชื่อ และการดูแลการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:</p> <ul style="list-style-type: none">(ก) ข้อมูลหลัก: ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัว วันเกิด เพศ ความเป็นพลเมือง สถานภาพสมรส สัญชาติ รายละเอียดของบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง คุณสมบัติ อาชีพ นายจ้าง นายจ้างเดิม ภาพถ่ายหรือรูปภาพอื่น และเสียงบันทึก(ข) รายละเอียดติดต่อ: ที่อยู่ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน รายละเอียดของผู้ค้าประกัน รายละเอียดของญาติ(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน: เช่น จำนวนค่าตอบแทน สกุลเงิน จำนวนการจ่ายต่อปี รายละเอียดของบัญชีธนาคาร หมายเลขไฟล์ภาษีเงินได้ ช่วงเงินได้ รายละเอียดโบนัสที่ได้รับ เงินคงเหลือพิเศษ และแผนคอมมิชชั่น ประเภทของเงินกู้ที่เคยขอก่อนหน้านี้ ผลลำดับความน่าเชื่อถือ(ง) ข้อมูลอื่นใดที่เราเห็นว่าจำเป็น หรือเหมาะสมเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ระหว่างท่านและเรา(จ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งอยู่ในเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (เช่น ศาสนา) (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") <p>ในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้เราทราบไม่ว่าข้อมูลนั้นจะตรงกับนิยามของคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม ท่านรับรองว่าในเวลาที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นแล้ว หรือท่านสามารถอาศัยฐานกฎหมายอื่นในการเปิดเผยนั้น รวมถึง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของคำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่ได้กำหนดคานิยามไว้</p> <p>เราได้รับ และ/หรือ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในเอกสารของเรา จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และหรือข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ข้อมูลที่ได้จากธนาคาร บริษัทข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) และหน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิตอื่น การติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจา หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งให้เรา ก่อนทำสัญญา ในระหว่างที่เรามีข้อตกลงทางสัญญา หรือมีข้อตกลงก่อนทำสัญญากับท่าน</p>
	<p>1. เพื่อลงนามและบริหารจัดการสัญญากู้ยืมเงิน</p>

<p>วัตถุประสงค์หลักในการประมวลผล</p> <p>เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร?</p>	<p>เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาทางกฎหมายที่เราทำกับท่าน และเพื่อดำเนินการมาตรการก่อนเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เลือก รวมทั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ เพื่อทำคำเสนอให้กู้ยืม ➢ เพื่อทำการประเมินด้านความน่าเชื่อถือ และตัดสินใจในเรื่องการให้กู้ยืม <ul style="list-style-type: none"> ○ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยปรึกษากับหน่วยงานตรวจสอบเครดิตภายนอกเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือก่อนเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ประกอบกับการแก้ไขสัญญาเดิม หรือติดตามการผิดสัญญา ○ ทำการประเมินด้านความน่าเชื่อถือ โดยใช้แบบจำลองความเสี่ยงเชิงสถิติ และอุปกรณ์การให้คะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Scoring Tools) อย่างไรก็ตามเราจะไม่ได้ตัดสินใจโดยพิจารณาเพียงระบบดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ○ ทำการวิเคราะห์เครดิต รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการตรวจทานเครดิต การต่ออายุสินเชื่อหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ○ กระบวนการตรวจสอบลูกค้า (Customer Due Diligence) ➢ เพื่อจัดทำ และเข้าทำสัญญากู้ยืม หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น ➢ เพื่อบริหารจัดการด้านสัญญา การเงิน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือก <p>2. เพื่อการบริหารจัดการการให้บริการเพิ่มเติมตามที่ได้มีการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับสัญญากู้ยืมเงิน (เช่น การประกันภัย การบริการ และการบำรุงรักษาเครื่องจักร)</p> <p>3. เพื่อตอบข้อซักถามของท่าน และให้บริการช่วยเหลือลูกค้า</p> <p>4. เพื่อช่วยในการติดตามเงินที่ยังค้างชำระ และบังคับสิทธิ์ของเราในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งรวมถึง การติดตามทวงถามหนี้ การกลับเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือเริ่มกระบวนการทางกฎหมาย และ/หรือ รายงานสัญญาที่พ้นกำหนดชำระเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานรายงานด้านเครดิตตามที่เรามีดุลยพินิจเห็นว่าเป็น</p> <p>5. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการระบุตัวตนของลูกค้าตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมาตรการบังคับ ➢ การระบุ และป้องกันความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล ➢ การจัดทำบันทึกตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับเพิ่มเติม เช่น เปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษี หรือข้อบังคับเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงาน <p>6. เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์/ทรัพย์สินของเรา รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ เพื่อติดตาม และประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตทั่วโลกของเรา ➢ เพื่อใช้และรักษามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิงองค์กร ➢ เพื่อทำการตรวจสอบและสอบสวนเป็นการภายใน <p>7. เพื่อทำการสำรวจด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา</p> <p>8. เพื่อใช้ติดต่อท่านในการให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา</p> <p>9. เพื่อใช้ติดต่อท่านในการให้รายละเอียดของรายการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ตามความสนใจของท่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา</p> <p>ในบางกรณีการไม่ให้อข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้เราไม่สามารถตกลงทำสัญญากู้ยืมกับท่านได้ รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสัญญา หรือการปฏิบัติตามมาตรการก่อนการเข้าทำสัญญา ➢ ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามข้อบังคับของเรา หรือเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา <p>นอกจากนี้บริษัทฯ จะประมวลผลเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (เช่น ข้อมูลศาสนา) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน อย่างไรก็ตามเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น</p> <p>นอกจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้อมูลที่ว่าจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และอาจถูกนำไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น</p> <p>เราได้รับอนุญาตให้ติดต่อท่าน และ/หรือ พนักงานของท่าน (ที่ท่านแจ้งให้เราทราบเป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับเรื่องข้างต้นได้ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ (ไม่ว่า ข้อความสั้น (SMS) หรือผ่านแพลตฟอร์ม Instant</p>
--	---

	<p>Messaging) หรือสื่ออื่นๆ และท่านรับรองว่าเราได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ รวมถึงรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมจากพนักงานรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>ความชอบด้วยกฎหมาย ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล</p>	<p>เราจะใช้ฐานทางกฎหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อที่จะได้สามารถประมวลผลข้อมูลของท่าน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความจำเป็นในการดำเนินการตามมาตรการก่อนการเข้าทำสัญญา การลงนามและการบริหารจัดการสัญญา กู้ยืมเงิน การใช้สิทธิของเรา และการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราตามสัญญาดังกล่าว 2. ความจำเป็นของเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 3. ความจำเป็นในการได้มาซึ่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึง <ul style="list-style-type: none"> ➢ เพื่อจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแคทเทอริลลาร์ ➢ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายและข้อมูลของเรามีความปลอดภัย ➢ เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปภายในองค์กร ➢ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่าน <p>หากการประมวลผลนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลนั้นได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น อนึ่ง ขอเรียนว่าในบางกรณีการคัดค้านดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของเราในการเสนอสินเชื่อให้แก่ท่าน</p> 4. ความยินยอมของท่าน หากเราอาศัยความยินยอมของท่านเป็นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น
<p>การเก็บรักษาข้อมูล เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านนานเท่าใด?</p>	<p>เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของเอกสาร และ/หรือ ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ เซิร์ฟเวอร์อีเมล เซิร์ฟเวอร์ของระบบคลาวด์ อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก เทป และคอมแพคดิสก์ อนึ่ง เรามีนโยบายและขั้นตอนในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าว จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น (Need-to-know basis) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะเป็นบุคลากรในฝ่ายต่างๆ รวมถึง ฝ่ายสินเชื่อและการปฏิบัติการ ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ท่านให้มาแม้จะหลังจากที่ได้มีการชำระเงินทั้งหมดที่ค้างชำระครบถ้วนแล้วตามสัญญา กู้ยืมเงินที่ทำกับท่านตามนโยบายของเราในขณะนั้น ทั้งนี้จะเป็นไปตามที่มอบบังคับตามกฎหมายกำหนดตลอดเวลา</p>
<p>ผู้รับข้อมูล เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครบ้าง?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caterpillar Inc. บริษัทในกลุ่มแคทเทอริลลาร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแคทเทอริลลาร์ บุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 2. ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ของแคทเทอริลลาร์ที่มีส่วนได้เสียในการทำสัญญา กู้ยืมเงิน 3. ผู้ให้บริการภายนอกที่ทำงานในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษาระบบไอที ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการบริหารจัดการการสำรวจลูกค้า ด้านกิจกรรมการเก็บรวบรวม หรือซอฟต์แวร์ไอที 4. ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น บริษัทกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านภาษี ผู้สอบบัญชี และนักบัญชี 5. บริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยเพื่อประกันทรัพย์สินและสินเชื่อ 6. ศาล และคณะตุลาการในกรณีการดำเนินการทางกฎหมาย 7. บริษัทอื่นในกลุ่มแคทเทอริลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเชิงธุรกิจ 8. หน่วยงานรายงานข้อมูลเครดิต บริษัทข้อมูลเครดิต หรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง 9. เจ้าหนี้และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของเจ้าหนี้และสถาบันการเงินดังกล่าว 10. หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายหรือตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา กำหนดไว้ (เช่น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กรมตำรวจ) 11. ธนาคารและสถาบันออมทรัพย์สำหรับธุรกรรมทางการเงินที่เกิดจากสัญญา 12. ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public) และหน่วยงานอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร หรือให้ข้อมูลตามที่อาจจำเป็นเพื่อให้เอกสารสัญญา มีผลสมบูรณ์ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางสัญญาที่เลือกไว้ตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
<p>การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ เราโอนข้อมูลของท่านไปต่างประเทศเมื่อใด?</p>	<p>ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้จะถูกประมวลผลในประเทศไทย ซึ่งจากลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้น ในกรณีที่เราเห็นสมควรเราอาจจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้ CFSC และบริษัทในเครือ บริษัทร่วมของเรา และ/หรือ ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นบุคคลภายนอกในประเทศที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น หรือ ในต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ รวมถึง แพลตฟอร์มฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์มือถือโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับและการป้องกันในระดับที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล หรือให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ท่านแทนบริษัทฯ</p>

	<p>นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนหรือเข้าถึงได้โดยบริษัทแม่ Caterpillar Inc. ในสหรัฐอเมริกา และบริษัทในเครือ และผู้ให้บริการที่ได้รับความเชื่อถือ (Trusted Service Providers) จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของบริษัทในเครือได้ที่ เอกสารแนบท้าย 21 ของแบบ 10-K ของ Caterpillar Inc. ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา.</p> <p>ทั้งนี้เมื่อมีการโอนข้อมูลเกิดขึ้นเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับ การคุ้มครองข้อมูล และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ได้ที่ (www.Caterpillar.com/dataprivacy) หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสารนี้</p>
<p>สิทธิของเจ้าของข้อมูล</p> <p>การใช้สิทธิของท่าน</p>	<p>ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ และสามารถขอปรับปรุง แก้ไข หรือทำให้ถูกต้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาด โดยติดต่อบริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัดตามรายละเอียดติดต่อที่ระบุไว้ข้างต้น และขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 30 วัน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิที่จะคัดค้าน ระวัง หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อข้างต้น และสำเนาประกาศการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้สามารถหาได้มีเว็บไซต์ของเรา www.cat.com/th-finance-legal</p> <p>ในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ระบุถึง "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านบน ในกรณีที่เราเห็นว่าการที่ท่านไม่ยินยอมหรือการถอนความยินยอม (ในกรณีที่เราได้ขอความยินยอม) จะกระทบต่อการให้บริการสินเชื่อ เรามีสิทธิที่จะเรียกคืนสินเชื่อ บอกลีก และ/หรือ ยกเลิกการให้สินเชื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติม และ/หรือ ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือรายจ่ายใดๆ ของท่าน (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในกรณีที่เราเรียกคืน บอกลีก และ/หรือ ยกเลิกการให้สินเชื่อ</p> <p>อนึ่ง การที่ท่านเพิกถอนความยินยอมสำหรับการได้รับข้อเสนอทางการตลาดจะไม่กระทบต่อการที่เราจะสามารถเสนอให้สินเชื่อแก่ท่านได้</p>
<p>ข้อมูลเพิ่มเติม</p>	<p>หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเว็บไซต์ของเรา หรือตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางขององค์กรในการคุ้มครองข้อมูลลูกค้าที่บริษัทในกลุ่มแคทเทอร์พิลลาร์ใช้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์: www.Caterpillar.com/dataprivacy และเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของประกาศฉบับนี้ในเว็บไซต์และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อจำเป็น</p>